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		บริษัทใหญ่ลุยซื้อธุรกิจทั่วประเทศ
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บริษัทยักใหญ่ที่เงินเขาเหลือๆได้ลุยซื้อกิจการต่างๆมีทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราด้วยอย่างที่ได้บอกกันไปว่าการซื้อหรือรวบรวมกิจการในช่วงที่ผ่านมานั้นเขาได้บอกว่าศักยภาพของภาคธุรกิจไทยมีความเข้มแข็งมากเข้มแข็งด้านที่หนึ่งคือเข้มแข็งทางด้านการเงินที่สำคัญมากที่สุดเข้มแข็งข้อที่สองคือศักยภาพมีศักยภาพในการขยายธุรกิจ

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการขยายธุรกิจเราจะสังเกตเห็นได้ว่าการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศต่างๆด้วยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วย

โดยเฉพาะบริษัทยักใหญ่ของเราได้ออกไปลุยซื้อลงทุนในกิจการต่างๆในต่างประเทศกันเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าข้อมูลตัวเลขสัดส่วนมันเป็นยังไง

นอกจากนี้สัดส่วนเริ่มมีส่วนนัยที่สำคัญเราว่าอีกส่วนหนึ่งเราว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตลาดในบ้านเรามันค่อนข้างที่จะตึงๆกันแล้วแหละเพราะว่าจำนวนประชากรของบ้านเรานั้นได้เริ่มเติบโตขึ้นอย่างช้าลงเขาเลยจะต้องหาโอกาศในต่างประเทศเรามาดูกันว่าสัดส่วนตอนนี้มันเป็นอย่างไรกันบ้าง

สำหรับในการทำm&aในต่างประเทศย้อนกลับไปในปี2558กันก่อนตอนนั้นสัดส่วนจะอยู่ที่ประมาณ17%แต่ข้อสังเกตในปีที่แล้วได้ขึ้นมากลายเป็น33%เยอะมากส่วนมูลค่าตอนที่อยู่17%ก็จะอยู่ที่ประมาณ27ล้านเหรี่ยญสหรัฐแต่พอได้ขึ้นมา33%แล้วของปี62มูลค่าก็ได้มีการเพิ่มขึ้นไป90ล้านเหรียญสหฐรับอันนี้คือต่อดิวสิ่งมูลค่าต่อดิวนั้นได้ขึ้นมาประมาณ3เท่าเหมือนอย่างกับราคาหุ้นที่ได้พุ่งขึ้นมามีราคาที่แรงมากแสดงว่ามูลค่าต่างๆมมันน่าภูมิใจแล้วก็ที่สำคัญมันได้มีการแข่งขันในกลไกลของการรวบรวมกว้านซื้อดิวต่างมันก็อาจจะทำให้ราคาขึ้นอันนี้ถือว่ามีนัยที่น่าสนใจ

ซึ่งเราจะยกตัวอย่างก็จะมีอยู่หลายเจ้าที่เขาเรียกกันว่าอยู่ในระดับตำนาน มาเริ่มไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลกันก่อนเลยเขาได้ไปซื้อกิจการในข่ายของโรงแรมnsoในประเทศสเปนมูลค่ารอบนั้นประมาณ2,700ล้านเหรียญเยอะมากนี่ก็จะเกือบแสนล้านไหนๆก็ไหนๆในส่วนของไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเราไปดูมูลค่าในการซื้อแล้วก็รวบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในฝั่งของประเทศไทยกันบ้าง

โดยเฉพาะในช่วงปี2563เราไปดูกันว่าไตรมาสที่1แล้วก็ไตรมาสที่2รวมครึ่งปีแรกแล้วข้อมูลเป็นอย่างไรไตรมาสที่1จำนวนดิลอยู่ที่ประมาณ49ดีลมูลค่าอยู่ที่5,103.1ล้านเหรียญสหรัฐไตรมาสที่2อยู่ที่ประมาณ31ดีลมูลค่าอยู่ที่205.4รวมครึ่งปีแรกประมาณ80ดีลมูลค่าอยู่ที่5,308.5ล้านเหรียญสหรัฐหลักๆเลยก็จะอยู่ในธุรกิจของกลุ่มสื่อสารกลุ่มมีเดียรวมไปถึงกลุ่มด้านเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณสัก8ดีลถือว่ามูลค่าไม่น้อยกันเลยทีเดียว

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  rb88 ฝาก ขั้น ต่ํา


	






	

		
		รัฐเมลเบิร์นประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่2ทุ่มถึงตี5ของอีกวัน

		Posted on 6 สิงหาคม 20206 สิงหาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		เมื่อวานนี้หลังจากที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ของภัยโควิด-19ก็ได้มีความส่งผมทำให้ประชาชนได้ออกไปต่อคิวกันอย่างยาวในซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆจึงทำให้ส่งผลทำให้ตอนนี้ได้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วในส่วนเรื่องของเนื้อแดงเนื้อไก่เนื้อปลาอาหารที่ได้แช่แข็งเอาไว้เรียกได้ว่าแทบจะหมดชั้นวางกันเลยทีเดียวจึงทำให้ทางห้างสรรพสินค้าแต่ละพื้นที่ต้องออกมาประกาศเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละแห่งก็ต้องออกมาประกาศเลยจำกัดจำนวนในการซื้ออย่างผลไม้แช่แข็งผักแช่แข็งต่างๆให้กำกัดการซื้อไม่เกินคนละสองห่อ



รวมไปถึงยังมีพวกไข่แป้งข้าวน้ำตาลยารักษาโรครวมไปถึงยาฆ่าเชื้อนมกระดาษทิชชู่สิ่งเหล่านี้ก็ถูกจำกัดการซื้ออีกด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นแล้วคนเขาก็จะแห่พากันไปซื้อกักตุนเอาไว้กันอย่างเยอะเลย

เพราะว่าบรรดาผู้จักการของเจ้าของร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละแห่งก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่าไปกักตุนกันเลยซื้อเอาไปกินเท่าที่มันจำเป็นกันไปก่อนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะทำให้คนหลังๆแล้วไม่สามารถที่จะหาซื้ออาหารได้

ซึ่งในตอนนี้มันได้มีผลกระทบเป็นห่วงโซ่การล็อกดาวน์ครั้งนี้นั่นหมายความว่าบริษัทค้าปลีกทุกแห่ปิดกันหมดเลยแล้วก็คนที่ไม่ใช่ทำงานธุรกิจที่จำเป็นก็คือจะต้องหยุดการทำงานเอาไว้จริงๆโรงฆ่าสัตว์ยังเปิดให้บริการแต่ด้วยความที่จะต้องลดเวลาในการทำงานลงเฉพาะนั้นพอลดระยะเวลาในการทำงานลงผลผลิตที่ได้ที่จะนำเอาไปจ่ายให้กับด้านร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆมันก็จะลดน้อยลงคือผลผลิตและอาการมันก็จะลดน้อยลงอีกด้วยแต่เขาได้บอกว่าจะทำการจัดสรรตรงนี้ให้อย่างเพียงพอในความต้องการของชาวเมลเบิร์นให้ได้

นอกจากนี้เรามาดูกันว่ามารตการคุมเข้มมากๆในครั้งนี้ของเมืองเมลเบิร์นและชาวเมลเบิร์นเองจะต้องพบเจออะไรบ้างสิ่งแรกเลยที่พวกเขาจะต้องเผชิญเลยก็คือเคอร์ฟิว2ทุ่มในวันนี้ไปจนถึงตี5ในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องกันไปเป็นระยะเวลา6สัปดาห์กลับเข้าบ้านได้ไม่เกิน2ทุ่มออกจากบ้านได้อีกทีก็คือหลังตี5นั่นเองร้านค้าปลีกทุกแห่งจะต้องปิดตัวลง

ถ้าหากว่าคุณนั้นไม่ใช่ธุรกิจที่มีความจำเป็นและธุรกิจที่มีความจำเป็นจะมีอะไรบ้างก็คือธนาคารร้านขายยาพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆปั้นน้ำมันรวมไปถึงสำนักข่าวอันนี้เราก็ยังคงพอเปิดให้บริการต่อได้แล้ก็ห้ามออกนอกบ้านเกินรัศมี5กิโลเมตรถ้าหากว่าคุณนั้นไม่ฟังคำสั่งเหล่านี้แล้วล่ะก็ที่ห้ามออกนอกบ้านโรงเรียนที่เดินทางไกลจะต้องเรียนออนไลน์เท่านั้นต่อจำเป็นต้องเรียนตัวต่อตัวต่อมีสาเหตุและแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่

 

 

สนับสนุนโดย  ติดต่อ rb88


	






	

		
		อุตสาหกรรมรถยนต์ กับอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังจะกระทบ

		Posted on 2 สิงหาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		


ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา จากภาวะการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 ที่ได้แพร่กระจายตั้งแต่ประเทศจีน จนขยายวงกว้างลุกลามไปทั่วโลกนั้น และทำให้มีหลายประเทศต้องออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของแต่ละประเทศ รวมไปถึงการปิดพรมแดนข้ามระหว่างประเทศ และไม่ให้คนเดินทางเข้าออก ตลอดจนยิบย่อยไปถึงการปิดแม้กระทั่งเมือง

แต่ละเมืองในประเทศตัวเอง ซึ่งผลกระทบที่ได้รับนอกจากปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ และสังคมแล้วนั้น คงหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ ที่ใหญ่โตเป็นปัญหาระดับโลกไล่ลงมาจนถึงปัญหาระดับประเทศ ซึ่งทั้งหมดนั้นกระทบกับธุรกิจต่างๆ มากมายเช่นธุรกิจนำเที่ยว ท่องเที่ยวต่างๆ ไล่มาธุรกิจที่พักรวมถึงพวกโรงแรม 

และที่กระทบหนักสุดคือธุรกิจการบิน ที่เดิมทีก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าชาวบ้านเค้าอยู่แล้ว และพอเครื่องบินนกยักษ์ต้องจอดนิ่งอยู่ในรันเวย์ ไม่มีจุดคุ้มทุนในการให้บริการการเดินทางแก่ผู้โดยสารนั้น ก็ย่อมทำให้มีโอกาสพังเป็นระนาบไป

 จนล่าสุดอีกค่ายธุรกิจที่กำลังเกิดปัญหาตามมานั้นก็คือ ธุรกิจการผลิตรถยนต์ เหตุผลที่กระทบก็เพราะด้วยสถานการณ์แต่ละประเทศที่เกิดวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดไข้ไวรัสเช่นนี้ ทำให้ระบบการทำงานของแต่ละประเทศต้องมีการหยุดชะงัก ขาดการทำงาน ไม่มีรายได้เข้าบริษัทฯ หรือห้างร้าน จึงมีผลกระทบต่อประชาชนตาดำๆ ทั่วไป 

ที่เมื่อไม่มีใครจ้างงาน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจต่อไม่ได้ ผลกระทบสุดท้ายตามมาที่พนักงานและลูกจ้างที่ขาดรายได้ในการดำรงชีพ ดังนั้นเมื่อไม่มีรายได้ในการดำรงชีพแล้ว อย่าว่าไปถึงการจับจ่ายซื้อของใช้ที่อำนวยความสะดวกหรือความสบายของมนุษย์ อย่างเช่น รถยนต์เลย เพราะอย่าว่าแต่เงินดาวน์ ตอนนี้ให้ทำเพียงแค่ผ่อน บางคนยังผ่อนไม่ได้เลย

 และบางคนก็มีถึงค้างค่าผ่อนกับไฟแนนซ์ที่ต่างๆ กันแล้ว ดังนั้นจึงเกิดปัญหาที่ตามมาที่ในอนาคตหากผู้ผลิตรถยนต์ แต่ละค่ายยังคงดำเนินการผลิตรถยนต์ตามที่ได้มีการวางแผนกันไว้อยู่นั้น

 อาจมีแววได้ผลิตอออกมาแล้วจอดนิ่งอยู่ตรงลานจอดรถของโรงงานผู้ผลิตแทน เพราะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ คงมีตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหลายเจ้ายกธงขาว ไม่สู้ราคาหรือยอมซื้อรถมาตุนไว้เพื่อทำการขายให้กับประชาชนผู้บริโภคอย่างแน่นอน ว่าเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากเกิดภาวะวิกฤตินี้สองถึงสามเดือนที่ผ่านมา ก็น่าจะให้สต๊อกการเก็บรถของผู้แทนจำหน่าย

แต่ละเจ้าก็น่าจะล้นโชว์รูมกันออกมาแล้ว ดังนั้น ทางที่ดี ผู้ผลิตแต่ละเจ้าคงต้องมีการหยุดสายพานการผลิตรถไว้ก่อน ก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วล้นที่จอดรถออกมา

 

 

สนับสนุนโดย  next88 มือถือ


	






	

		
		เศรษฐกิจไม่ดี ขนาดนักร้องยังต้องมาขายของเพื่อหาเงินยังชีพ

		Posted on 2 สิงหาคม 20202 สิงหาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		           ในตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจซบเซาเป็นอย่างมากสินค้าไม่สามารถส่งออกได้แถมนักท่องเที่ยวก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศได้เนื่องจากเกิดจากผลกระทบของไวรัส โคโรน่าดังนั้นในขณะนี้บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยมีรายได้ดีมาก่อนอย่างกลุ่มดาราทั้งหลายต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาปกติแล้ว การทำงานคือต้องออกกองถ่ายไปถ่ายรายการ 

ซึ่งการออกกองแต่ละครั้งก็จะต้องมีคนงานเป็นจำนวนมากในการทำงานกองในแต่ละตอนแต่ละฉาก ซึ่งเมื่อมีการประกาศงดการออกกองถ่ายออกมาเพราะต้องการควบคุมจำนวนคนเพื่อไม่ให้มีคนหนาแน่นมากเกินไป และนักแสดงดารา ยังต้องงดการออกงานอีเว้นต์เพราะการออกงาน



แต่ละครั้งจะมีแฟนคลับจำนวนหลายร้อยคนคอยไปให้การต้อนรับและไปคอยดูดาราทีตัวเองชอบทำให้จะมีคนไปรวมตัวกันอย่างหนาแน่น ดังนั้นดาราและนักแสดงจึงต้องหยุดงานทุกอย่างชั่วคราวไปก่อน ซึ่งเหตุผลนี้เองที่ทำให้มีดารา นักแสดงบางคนต้องออกมาหารายได้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของตัวเองเอง

       ตัวอย่างดารา นักแสดง นักร้องที่ออกมาขายของสู้ชีวิต อย่างเช่น ฟักกลิ้งฮีโร่ ที่เขาออกมาหัดขายหมูปิ้งตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกๆ เป็นกลุ่มแรกที่เริ่มมาขายของโดยไม่อายแฟนคลับ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับใครหลายหลายคนมากที่เขาไปนักร้องที่มีชื่อเสียงแต่ก็ไม่อายในการทำมาหากิน และยังมีนักร้องคนอื่นอื่นอีกหลายคนที่ออกมาขายของ อย่างกรณีของอดีตนักร้อง กานดา 

ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักแล้ว แต่เธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังโควิด-19 ระบาดทำให้ต้องนำสินค้าบ้านเกิด นั่นก็คือ มะขามแช่อิ่มออกไลฟ์สดขาย หรือแม้แต่ดาวตลกชื่อดังอย่าง โหน่ง ชะ ชะ ช่า ก็ยังออกมาเปิดร้านขายขนมจีนเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกน้องของตัวเอง นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง ดารา นักแสดง นักร้อง และตลกเพียงไม่กี่คนที่ยกตัวอย่างมาให้ดู

 อาจมีหลายคนยังคงสุขสบายเพราะพวกเขามีเงินเก็บมาก ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนมากแต่ก็ยังมีอีกหลายคนพอไม่มีงานแสดงก็เดือดร้อนต้องหาทางทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  และหากยังคงเศรษฐกิจแย่อยู่แบบนี้ ผู้คนคงจะลำบากมากกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน เพราะถึงแม้ทางรัฐบาลจะมีมาตรการออกโครงการมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังจากโควิด-19 ระบาดก็จริงแต่ก็มีเงื่อนไขมากมายที่ทำให้หลายคนไม่ได้รับความช่วยเหลือถึงแม้จะเดือดร้อนจริงจริงก็ตามที 

 

 

สนับสนุนโดย  รหัส ฟรี เดิมพัน next88


	






	

		
		โอกาสในการขยายธุรกิจจากการพัฒนาของอุตสาหกรรม 

		Posted on 31 กรกฎาคม 202031 กรกฎาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

การจัดการและดูแลธุรกิจ ในปัจจุบันอิทธิพลในการดำเนินธุรกิจหรือแม้แต่ประชาชนต่างๆไม่ว่าในไทยหรือต่างประเทศก็มีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกผลิตขึ้นมา 

ทำให้ทั้งประเทศหรือทั้งโลกมีการเชื่อมต่อเข้าหากันจึงได้ที่จะผลิตเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบโทรคมนาคม ที่เชื่อมโยงการสื่อสารเข้าด้วยกันสำหรับคนทั้งโลก นี่เองเป็นจุดที่บ่งบอกว่าโลกของเรามีการพัฒนาสูงมากจึงทำให้มีการแพร่กระจายทางด้านข่าวสารหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างรวดเร็ว

 นี่เองจึงเป็นต้นเหตุว่าทำไมในปัจจุบันจึงมีผลิตภัณฑ์มากมายรวมถึงบริษัทมากมายที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูง เหตุเกิดจากการพัฒนาทางด้านการสื่อสารต่างๆ และในส่วนนี้เองจึงทำให้เกิดความต้องการการใช้บริการหรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆในธุรกิจทั่วไปรวมถึงคนที่อยู่ต่างชาติเหล่านี้เองจึงทำให้ธุรกิจมากมายมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา มีการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ๆรวมถึงนะปัจจุบันมีการถ่ายทอดส่งต่อวัฒนธรรมรวมถึงจิตสำนึกความต้องการของผู้คน

 จึงมีการผลิตสินค้าและบริการขึ้นมามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการและขยายขอบเขตให้กว้างมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการขยายธุรกิจรวมถึงการแสวงหารายได้หรือผลกำไรให้กับบริษัทของตัวเอง ในส่วนที่เองที่มีการขยายในธุรกิจจึงทำให้มีการค้นหาทรัพยากรใหม่ๆรวมถึงบุคลากรใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาองค์กรของตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ รวมถึงเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจของตัวเองให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น มีการขยายตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

 มีการลงทุนมากมายของชาวต่างชาติก่อนหน้านี้ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยสร้างให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ในส่วนนี้เองทำให้ธุรกิจมากมายที่เกิดขึ้นมาสามารถดำเนินธุรกิจไปได้โดยอาศัยเงินลงทุนและศักยภาพในการทำงานของบุคลากรภายในประเทศตรงนี้เองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจหรือนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาในอุตสาหกรรมต่างๆ

จึงตามมาด้วยการที่ต้องมีผู้บริหารที่มีความแข็งแรงในการบริหารหรือว่าสามารถบริหารทรัพยากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวเองจึงจำเป็นต้องมีทักษะมากยิ่งขึ้นในการทำงานรวมถึงการบริหารองค์กรต่างๆเพื่อให้มีความรวดเร็วในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่อยู่ในโลกณปัจจุบันที่มีความต้องการทางด้านสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างสูง

และการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าอย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆก็มีเป้าหมายในการแสวงหาผลกำไรหรือการขยายตัวเองให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เองจึงอาศัยเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงการมากยิ่งขึ้นและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดและสายตาผู้บริโภคนี่เองทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ 

 

 

สนับสนุนโดย  v9bet


	






	

		
		สร้างรายได้จากหลักพันมาเป็นหลักล้านกันได้อย่างไร

		Posted on 29 กรกฎาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		วิธีการคิดของเรานั้นมันจะเริ่มตั้งแต่เด็กกันก่อนซึ่งตอนเด็กพ่อแม่ของเราก็ไม่ได้มีพ่อแม่เรารับราชการครูแบบจนๆมันไม่ถึงกับจนมากแต่ก็พอสมควรก็คือรายได้หลักพันพ่อเราเป็นคนที่อดออมซื้อที่ดินเก็บเอาไว้บ้างในช่วงสมัยหนุ่มๆเราเองก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่รูปลอกที่มันเป็นขนมที่มีชื่อว่าโดราเอม่อนซึ่งใครทันบ้างถ้าใครทันก็น่าจะรู้ดีซึ่งตอนเด็กๆเราก็คืออยากได้รูปลอกนำเอามาสะสมเอาไว้ในสมุดเราก็เลยเอาขนมที่อยู่ในบ้านไปขายคือคุณแม่จะซื้อขนมที่มีประโยชน์ไว้ให้กับเรา

ซึ่งแม่ก็จะซื้อขนมพวกนี้ใส่โอ่งเอาไว้ที่บ้านและเราก็จะเอาขนมนั้นมากินที่โรงเรียนและเรารู้สึกว่าเราเบื่อขนมที่แม่เราซื้อมาให้เราก็เลยเริ่มที่จะหัดการขายจากการที่แม่ของเราเอาขนมมาให้และเราก็เอาขนมที่แม่ซื้อมาให้เอาไปขายให้กับเพื่อนและเราก็ได้เอาเงินที่ขายขนมที่แม่ซื้อมาให้และนำเอาเงินที่ขายขนมได้นั้นเอาไปซื้อขนมโดราเอม่อน



นอกจากเราเข้าใจเลยว่าใครหลายๆคนเกิดมาไม่เคยขายเลยไม่เคยคิดที่จะทำธุรกิจเลยแล้วอยู่จะมาให้เพิ่มรายได้จากหลักพันต่อเดือนบางคนมีค่าแรงต่อเดือนแค่วันละ300บาทแต่จะทำให้มันได้หลักล้านซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงไม่จริงแล้วมันก็ยังมีอีกบุคคลซึ่งเขาได้ตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปอยากได้หลักล้านบาทต่อเดือนแต่มึงก็ไม่เคยกลับมาดูตัวของมึงเองเลยว่าในตอนนี้มึงได้รายได้หลักหมื่นต่อเดือนหรือหลักพันต่อเดือนนึกออกปะและเมื่อคุณนั้นคิดๆก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้

ซึ่งเราจะมาให้เทคนิดให้คุณได้เข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับว่าคุณนั้นมีรายได้หลักพันจะเปลี่ยนมาเป็นหลักล้านต่อเดือนได้อย่างไงอย่างแรกเลยเขาจะมีข้ออ้างเสมอ ข้ออ้างต่างๆนานาที่มีเยอะมากซึ่งเราก็ได้คอนเซ้ามาหลายคนที่เขาอยากได้รายได้เพิ่มเขาจะมีข้ออ้างตลอด

ซึ่งข้ออ้างสุดฮิตเลยก็คือไม่มีเวลา และถ้าคนที่บอกว่าไม่มีเวลาเราขอบอกเลยว่าในโลกนี้ไม่มีคำว่าไม่มีเวลาอยู่จริงคนที่มันบอกว่ามันไม่สามารถที่จะทำเงินได้มากกว่านี้เพราะเขานั้นไม่มีเวลาและคำว่าที่ไม่มีเวลามันไม่มีอยู่จริง

ถ้าเกิดว่าคุณนั้นอยากจะพัฒนาคนตัวเรามากขึ้นคุณอยากที่จะได้รายได้ของตัวเองได้มากขึ้นยังไงคุณจะต้องมีเวลาให้ได้จริงหรือไม่จริงเวลาของทุกคนนั้นมีเท่ากันแต่คุณยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับรายได้มากกว่า

ถ้าคุณอยากเพิ่มรายได้ถึงแม้ว่าคุณจะเลิกงานสี่ทุ่มแต่คุณก็จะสามารถหาช่องทางหรือเวลาในช่วงที่คุณนั้นเล่นเฟสบุ๊คนอนพักหรืออะไรก็ได้เพื่อให้คุณสามารถที่จะมีเวลาที่จะทำธุรกิจหรือทำอาชีพพิเศษเสริม

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  next88 สมัคร


	






	

		
		การลงทุนสลากออมสินมีข้อแตกต่างกันยังไง?

		Posted on 21 กรกฎาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		สลากออมสินพิเศษ กับ สลากออมสินดิจิทัลมันแตกต่างกันอย่างไงแบบไหนมันคุ้มกว่ากันแต่ทว่าใครที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของสลากหมายถึงว่ายังไม่รู้เลยว่ามันจะซื้อยังไงสเต็ปการลงทุนมันเป็นแบบไหนและในวันนี้เราจะเปรียบเทียบให้ดูเลยในรุ่นสองปีทั้งออมสินพิเศษแล้วก็พิเศษแบบดิจิทัลชนกันเลยทั้งสองปีว่าแบบไหนมันมีดีกว่ากันผลรางวัลหรือว่าดอกเบี้ยมันต่างกันหรือว่ามันมีความเหมือนกันอย่างไง

เรามาเริ่มกันตรงที่สลากออมสินพิเศษ ซึ่งสลากออมสินพิเศษได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นตำหรับของเขาเลยเวลาที่เราเข้าไปซื้อสิ่งที่เรานั้นจะได้รับก็คือมันจะเป็นใบกระดาษที่เขาเรียกกันว่ากระดาษสลากเขาจะให้มาเป็นใบๆเพื่อที่จะได้ถือเก็บเอาไว้ตามระยะเวลาปีที่เราได้ซื้อเอาไว้



ซึ่งในตอนนี้สลากออมสินพิเศษที่ได้เปิดขายมันจะมีแค่แบบ2ปีเพราะว่าในแบบ3ปีได้ยุติในการจำหน่ายแบบชั่วคราวส่วน5ปีเขาได้ปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เขาจะเปิดให้เป็นรอบๆ

การซื้อขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพิ่มหรือว่าการขายคืนก่อนกำหนดทุกๆธุรกรรมเราก็จะต้องเข้าไปทำที่ธนาคารออมสินสลากออมสินพิเศษดิจิทัลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาทีหลังเพิ่งจะมีออกมาไม่กี่ปีออกมาเพื่อตอบสนองในการทำธุรกรรมที่ได้มีความแตกต่างไปจากเดิมซึ่งจะเน้นได้ในทางสะดวกสบายในการซื้อขายสลากดิจิทัลนี้เราทำได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือในแอพพลิเคชั่นของธนาคารเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปธนาคารทุกๆครั้งเหมือนแบบแรกแบบนี้เราไปธนาคารเพียงแค่ครั้งเดียวในตอนที่เราเปิดหลังจากนั้นการซื้อการขายคืนก่อนกำหนดเราจะทำผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย 

ซึ่งในตอนนี้ที่เปิดขายอยู่สลากออมสินพิเศษดิจิทัลจะมีแบบ1ปี2ปี และ3ปี เมื่อเราซื้อไปแล้วสิ่งที่เราจะได้รับก็คือเราจะไม่ได้รับกระดาษเหมือนแบบแรกแต่ว่าข้อมูลหรือว่าหน่วยลงทุนอะไรต่างๆมันจะถูกอยู่ในระบบของธนาคารแล้วเราจะสามารถที่จะเรียกดูได้โดยแอพพลิเคชั่นซึ่งมันจะเป็นคือเราจะไม่ได้รับกระดาษเหมือนแบบแรกแต่ว่าข้อมูลหรือว่าหน่วยลงทุนอะไรต่างๆมันจะถูกอยู่ในระบบของของธนาคารเราสามารถที่จะเรียกดูได้ตลาดเวลา

เราขอเปรียบเทียบข้อมูลของสลากออมสินพิเศษแบบ2ปีและก็สลากออมสินพิเศษดิจิทัล2ปีเหมือนกันระยะเวลาถือว่าเท่ากันจะเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงเรื่องจะเริ่มสิ่งที่มันได้เหมือนกันก่อนข้อแรกก็คืออายุของสลากจะเท่ากันก็คือ2ปีราคาต่อหน่วยเท่ากันคือจะอยู่ที่หน่วยละ100บาทและข้อที่สองทั้งสองแบบนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด24เดือนเท่ากันหมายถึง24งวดรางวัลจะออกทุกๆวันที่1ของเดือนเหมือนกัน

 

สนับสนุนโดย  next 888


	






	

		
		ผลกระทบจากภัยแล้งสู่การส่งออก

		Posted on 17 กรกฎาคม 202017 กรกฎาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		ผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกรมีจำนวนมากเพราะว่าในปัจจุบัน มีความแล้งของน้ำในทุกๆภาคส่วนในการบริหารจัดการในส่วนต่างๆจะมีปัญหา ผลกระทบเหล่านี้จึงทำให้เกษตรกรมากมายในประเทศไทยได้รับผลกระทบ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการส่งออกทางด้านผลผลิตทางการเกษตรกรมากที่สุด เพราะอย่างที่รู้การภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงเกษตรกรรมอย่างมากมีการผลิตสินค้ามากมาย

เพราะปลูกสินค้าต่างๆทางด้านธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สินค้าในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครที่อยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้จะต้องทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลักในทุกๆจังหวัดก็จะมีอาชีพเหล่านี้อยู่ในทุกๆพื้นที่นั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยสามารถเพาะปลูกสินค้าทางการเกษตรได้มาจากมากและสามารถนำสินค้าเหล่านั้น



ส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆของอาเซียน สิ่งเหล่านี้เองคือเป็นสิ่งที่ประเทศไทยกังวลเป็นอย่างมากเพราะภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลต่อเกษตรกรและธุรกิจอื่นๆเป็นวงกว้างไม่ใช่เพียงเพราะเกษตรกรต้องผลิตสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นบริษัทฯยังต้องการสินค้าทางการเกษตรเพื่อนำไปแปรรูปหรือผลิตสินค้าทางด้านเกินแต่ถ้าหากในการกากขาดของรายได้อยู่ณขณะนี้หรือขาดทรัพยากรที่เกษตรกรไม่สามารถส่งมาได้จะทำให้การส่งออกชะลอตัว บาทแข็งตัวทำให้อัตราการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยต่ำลง

 เมื่ออัตราการต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านต่ำลงก็จะทำให้สินค้าทางการเกษตรมากมายตัวลง การลงทุนมากมายก็ถูกชะลอจากนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเองเพราะหลายคนไม่สามารถลงทุนเป็นเงินเหล่านี้ได้เพราะขาดความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านการเมืองทั้งหมดก็มีเหตุผลที่มาประกอบการในการตัดสินใจของนักลงทุนมากมาย

 ซึ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดหรือภัยแล้งต่างๆที่เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านหรือเกษตรกรมากมายทำให้สิ่งเหล่านี้เองนำมาซึ่งปัญหาต่างๆค่าเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ก็ส่งผลให้เกษตรกรอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามภัยแล้งณขณะนี้ส่งผลอย่างหนักเพราะก่อนหน้านี้โดยปกติจะมีภัยแล้งในช่วงประมาณเดือน 4 ถึงเดือนห้า

แต่ในขณะนี้ในช่วงตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นมาก็เริ่มมีการขาดแคลนน้ำแล้วเป็นในวงกว้าง ในส่วนนี้เองจะต้องมีการมองหาการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบเพราะว่าการจัดสรรน้ำถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆในส่วนของการกั้นเขื่อนในประเทศจีนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ของประเทศไทยที่ใช้น้ำในการเพาะปลูกมีการกั้นเขื่อนแล้วน้ำที่ไม่ไหลลงมาในประเทศไทย

ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงที่ไม่สามารถทำผลผลิตได้เป็นจำนวนมากซึ่งขาดแคลนทรัพยากรในการใช้งาน ในส่วนนี้เองหากมีการกระทบอยู่ตลอดเวลามีการคาดเดาว่าภาพคนผลิตในการเกษตรลดลงซึ่งนำมาซึ่งการส่งออกที่ปรับตัวลดลงในอนาคตอย่างแน่นอน

 

 

สนับสนุนโดย  entaplay มือถือ


	






	

		
		ความสำคัญของสายการผลิตและความน่าเชื่อถือของบริษัท

		Posted on 4 กรกฎาคม 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		


ความสำคัญของสายการผลิตคือเป็นการผลิตสิ่งของต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท 5 สายการผลิตของบริษัทไหนที่ไม่มีความสามารถในการทำงานได้ก็ทำให้บริษัทนั้นไม่สามารถขยายหรือเติบโตไปได้ ขอบริษัทแต่ละบริษัทต้องพึ่งสายการผลิตเป็นหลักในส่วนการขยายไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่มีการทำการตลาดอย่างดีขนาดไหนแต่หากไม่สามารถขยายฐานการผลิตได้ ก็จะทำให้บริษัทนั้นไม่สามารถเติบโตในตลาดและไม่สามารถแข่งขันสู้กับคนอื่นได้นั้นเป็นเพราะสาเหตุเกิดจากสายการผลิต

จะต้องมีการแบ่งอย่างชัดเจนตามโครงสร้างต่างๆรวมไปถึงการสร้างความชำนาญหรือศักยภาพในการทำงานของผู้ที่ทำงาน หากมีการดำเนินกิจการหรือการบริหารแผนกหรือผลิตภัณฑ์ไม่ดีจะสามารถทำให้สินค้าที่ถูกผลิตออกมาไม่มีมาตรฐานมากพอที่จะนำเสนอให้กับลูกค้า ในการควบคุมคุณภาพการผลิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากจะต้องมีการควบคุมตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็นต้นทางจนถึงปลายทางเพราะว่าในแต่ละกระบวนการผลิตจะมีขั้นตอนการทำที่แตกต่างกันซับซ้อนกันตามแต่ละสินค้า จึงทำให้ต้องมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตอยู่เสมอทำให้สายงานต่างๆทางด้านการผลิตมีความซับซ้อนทางการทำงานอย่างมากไม่รวมถึงบริษัทที่มีการประกอบของสายงานต่างๆและมีการผลิตด้วยตัวเอง

ในสายงานนั้นจะมีความซับซ้อนมากกว่ามีการวางแบบแผนหรือโครงสร้างต่างๆ หากไม่มีโรงงานที่ไหนพอจะต้องวางแผนให้เหมาะสมต่อการทำงานเพราะว่าในการขยายแต่ละครั้งจะต้องมีการเพิ่มเงินทุนหรือลงทรัพยากรอย่างมากหากมีการผลิตที่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินเสียหาย เรานี้เองจะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรในการทำงานอย่างสูญเปล่าและลดทอนคุณภาพของบริษัทลงรวมถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท ในแต่ละครั้งที่มีกำหนดการในการผลิตงานต่างๆจะต้องมีกำหนดการในการทำงานหาก

ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ แล้วทำให้เวลาล่วงเลยไปหรือว่าเกินกำหนดการทำงานความน่าเชื่อถือของบริษัทก็ลดลงเช่นเดียวกันนี่คือความสำคัญในการควบคุมดูแลส่วนต่างๆของการผลิต ซึ่งในแต่ละบริษัทก็จะมีการวางโครงสร้างที่แตกต่างกันเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันในส่วนนี้เองจะต้องอาศัยไม่ว่าจะเป็นความชำนาญของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่อยู่หน้างาน 

รวมทั้งการวางแผนของผู้ที่เป็นคนวางแผน ข้อหาไม่มีการวางแผนที่ดีเลยมีวินัยมากพอจะทำให้ตลาดเหล่านั้นหรือผู้ประกอบการสูญเสียประโยชน์ไม่ได้นี่เองจึงเป็นความสำคัญว่าทำไมสายการผลิตมีความสำคัญกับบริษัทอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนรวมไปถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทควบคุมคุณภาพต่างๆ หากไม่มีการบริหารหรือควบคุมสายงานผลิตที่ดีอาจจะทำให้บริษัทเสียภาพลักษณ์อย่างแน่นอน 

 

สนับสนุนโดย  rb88 pantip


	






	

		
		เงินสะพัดเกือบ 5 หมื่นล้านเมื่อมีการเปิดเทอมใหม่ในปี 63 นี้

		Posted on 30 มิถุนายน 202030 มิถุนายน 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

          มีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 นี้ว่าช่วงที่มีการเปิดเทอมนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่น่าจะมีการใช้จ่ายเงินกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าแต่ละคนนั้นก็จะต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลานของตนเองรวมถึงยังต้องซื้อชุดนักเรียนและรองเท้าใหม่กระโปรงใหม่อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามจากการที่สถานการณ์ของประเทศไทยในหลายเดือนที่ผ่านมานั้นมีการระบาดของไวรัส covid 

ทำให้ผู้ปกครองหลายคนได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงานหรือจากการลดเงินเดือนลงจึงมีการคาดการณ์กันว่าจากเดิมในแต่ละปีที่ผ่านมาจะมียอดการใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลานนั้นมากถึงประมาณหกสิบหมื่นล้านบาทแต่ในปีนี้น่าจะมียอดการใช้จ่ายลดลงเหลือแค่เพียง 50,000 ล้านบาทเท่านั้น

 ซึ่งถือได้ว่าจำนวนการใช้จ่ายของทางผู้ปกครองนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นตกงานทำให้ประชาชนอาจจะต้องนำทรัพย์สินมีค่าของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือแม้แต่สร้อยคอทองคำและอาจจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปทำการจำนำที่โรงรับจำนำ

เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนให้กับบุตรหลานของตนเองก็เป็นได้ทำให้ช่วงเวลานี้อาจจะเห็นได้ว่าโรงรับจำนำนั้นต่างก็มีความสุขกันมากมายเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาก็ถือว่ายังคึกคักน้อยกว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มหันมาทำการประหยัดค่าใช้จ่าย

โดยมองว่าถ้าหากชุดนักเรียนยังคงสามารถใส่ได้ก็ให้ลูกหลานของตนเองนั้นใส่ชุดเดิมไปก่อนรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ยังจะใช้ของปีที่แล้วซะเป็นส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยออกมาซื้อของกันมากนักยกเว้นว่าของที่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วถึงจะมีการเปลี่ยนให้กับบุตรหลานของตนเองซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

ของแต่ละครัวเรือนแล้วเล็งเห็นว่าบางคนนั้นแม้แต่ของที่จะมีเอาไปจำนำนั้นก็ยังไม่มีเลยซึ่งหลายคนก็เริ่มหันมาพึ่งสินเชื่อจากพวกธนาคารต่างๆและบางคนมีบัตรเครดิตก็จะใช้งานบัตรเครดิตกันมากจนในตอนนี้คาดว่าบัตรเครดิตของหลายๆคนนั้น

น่าจะเป็นวงเงินแล้ว และจากการสำรวจเพิ่มเติมนั้นพบว่าผู้ปกครองบางคนที่ 1 เกณฑ์ที่จะต้องให้ลูกของตนเองนั้นเข้าเรียนอนุบาลก็มีการเลื่อนการเรียนออกไปเป็นปีหน้าส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจทางการเงินและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็น่าจะมาจากการที่ยังกลัวเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิคอยู่นั่นเอง
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